

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2021

Kính gửi: Quý phụ PHHS và các em học sinh thân mến!

Trường THPT Phùng Khắc Khoan được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép hoạt động tại trụ sở mới, số 85 Phố Lương Định Của, Phường Phương Mai, TP Hà Nội tính đến nay vừa tròn 04 năm và năm học 2021-2022 đánh dấu năm thứ 05 phát triển của nhà trường. Bằng sự tận tụy, trách nhiệm của tập thể CB, GV, NV của nhà trường đã gây dựng được niềm tin của quý vị phụ huynh và học sinh trên địa bàn khu vực Quận Đống Đa và các Quận lân cận.

Chỉ số niềm tin của PHHS được cụ thể hóa bằng kết quả học tập của học sinh sau 03 năm học tập tại trường THPT Phùng Khắc Khoan. Đến nay đã có 02 khóa học sinh tốt nghiệp, kết quả đạt được của các em học sinh từng khóa luôn đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100% và đạt điểm cao đỗ vào các trường Đại học uy tín. Qua đây thể hiện được sự mong mỏi lớn lao của PHHS đối với nhà trường.

Năm học tiếp theo 2021-2022 nhà trường đã nhận được sự quan tâm nhiều hơn của quý vị PHHS, việc đó thể hiện bằng kết quả tuyển sinh vào lớp 10 với số lượng học sinh trúng tuyển là 374 học sinh.

Để năm học này tiếp tục là một năm học thành công tốt đẹp, thỏa mãn được sự mong mỏi của quý PHHS, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chúng tôi còn phải đặt mục tiêu phấn đấu cao hơn nhiều lần năm học 2020-2021. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm tuyệt đối với các em học sinh để không phụ lòng niềm tin của quý vị PHHS dành cho chúng tôi.

Đầu năm học mới này, tiếp tục là một năm học đầy cam go, cả nước phải cùng nhau chống dịch Covid-19, nhiều gia đình bố, mẹ là lao động chính phải nghỉ làm, thu nhập không ổn định. Việc học tập của cả thầy và trò không thể thực hiện được trực tiếp tại nhà trường, tất cả phải giao tiếp với nhau thông qua màn hình máy tính hoặc điện thoại thông minh. Đặc biệt, là các em học sinh khối 10, năm học mới đã bắt đầu nhưng các em cũng không thể đến trường, bao nhiêu háo hức cũng tạm gác lại để chuẩn bị cho tâm thế học trực tuyến (*Online*). Mặc dù dịch bệnh có thể nào đi chăng nữa việc học của thầy và trò vẫn phải cùng nhau phấn đấu, cố gắng vượt qua.

Đầu năm học mới BGH và thầy cô nhà trường xin gửi đến các em học sinh của nhà trường lời nhắn nhủ: Hãy chấp nhận hoàn cảnh thực tế trong thời gian

dịch bệnh diễn ra phức tạp, các em cùng thầy/cô bước qua giai đoạn khó khăn này, hãy xây dựng cho mình kế hoạch học tập chủ động, nghiêm túc thực hiện việc học trực tuyến (*Online*) để đạt được kết quả cao các em nhé.

Tình hình dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến điều kiện kinh tế của nhiều gia đình, PHHS học sinh trường THPT Phùng Khắc Khoan, nhà trường hết sức chia sẻ những khó khăn đối với gia đình các em học sinh bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh. Vì vậy, nhà trường có chủ trương miễn giảm một phần học phí cho các em học sinh thuộc diện gia đình đặc biệt khó khăn, bố hoặc mẹ là lao động chính bị mất việc **trong thời gian giãn cách xã hội** theo chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội (*Những trường hợp xin được miễn giảm cần có xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú*).

Chúc các em học sinh học tốt, các bậc phụ huynh thật nhiều sức khỏe và thực hiện tốt chỉ thị về giãn cách xã hội của UBND TP Hà Nội.

Trân trọng!

HIỆU TRƯỞNG

Thiếu Trân Trung